

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851: วิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อหัวเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตและจำหน่ายแยมส้มสายน้ำผึ้ง
ผู้จัดทำ	: นางสาวดวงเดือน สิริทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์สะอาดใจ แก้ว
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนหน้า	: 96 หน้า

การศึกษความเป็นไปได้ของโครงการผลิตและจำหน่ายแยมส้มสายน้ำผึ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประกอบการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมแยม โครงการที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคล หนังสือประกอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งโครงการผลิตและจำหน่ายแยมส้มสายน้ำผึ้งจะช่วยในการควบคุมปริมาณส้มสายน้ำผึ้งส่วนเกินหรือคงค้างในท้องตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กับส้มสายน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ของโครงการคือแยมส้มสายน้ำผึ้ง แหล่งผลิตจากตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณการลงทุน 3,004,000 บาท อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 10% ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี และสามารถทำกำไรหลังจากการค้าเนินการภายในเวลา 1 ปี

ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมปี 2547 มีการขยายตัวร้อยละ 6.5% เนื่องจากได้รับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชน และยังทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อลดจำนวนผู้ว่างงาน และยังเป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับชุมชนนั้น ๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์จากโครงการด้านการลดปัญหาการว่างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานเพิ่มขึ้นด้านการตลาดของอุตสาหกรรมแยมส้มพบว่ามีความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้น

เนื่องจากชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้โครงการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของโครงการเข้าสู่ตลาดผ่านคนกลาง 80% และ ขายตามงานแสดงสินค้าของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 20% โดยกำหนดราคาต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการบริหาร โครงการมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ และรับผิดชอบอย่างชัดเจน และจัดให้มีผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ด้านเทคนิค กระบวนการควบคุมคุณภาพถูกกำหนดโดยโครงการตั้งแต่ปัจจัยด้านวัตถุดิบ แรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการน้อย ปัจจัยด้านการเงิน โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 472,186.22 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 4.17 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงในอัตราร้อยละ 13.33%

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของ โครงการผลิตและจำหน่ายแยมส้มสายน้ำผึ้งในภาพรวม มีความเป็นไปได้ที่จะในการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง มีระยะเวลาในการคืนทุน ปริมาณเงินสดมีสภาพเป็นบวกจึงสมควรลงทุนในโครงการนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงยอดขายและต้นทุนเป็นสำคัญ